

CKP – “สูงสุด คืนสู่สามัญ”

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... จริงๆ ก็ไม่อยากกล่าววลีที่จั่วหัวนี้บ่อยนัก เพราะกล่าวไปจนนับครั้งไม่ถ้วน

แถมยังเป็นวลีหนึ่งในคอร์สการอบรมของวิชา เทคนิคเบื้องต้นในการเก็งกำไรหุ้น ในหัวข้อ “เล่นให้รอด”... ซึ่งหากเหนือเมฆจะกล่าวถึงเรื่องที่จั่วหัวนี้ ก็อาจจะไปขัดใจหรือ บางท่านอาจจะเคืองๆ เล็กๆ น้อยๆ เอาได้ ก็อะไรเสียอีกล่ะครับ เพราะท่านนักลงทุนในยุคนี้สมัยนี้ ต่างค้นคว้าหาความรู้ หรือแม้แต่เสียเงินเสียทอง ลงทุนเข้าเรียนคอร์สที่เปิดสอนต่างๆ มาแล้วมากมาย... เหนือเมฆก็เคยกล่าวคร่ำว่า ดีแล้วครับ ในการจะหาความรู้ต่างๆ 奈何 ให้มากมายเข้าไว้ ไม่ผิดหรอกครับ เพราะวันหนึ่ง ยังไงท่านอาจจะเอามาใช้ ปรับใช้งานได้อย่างคล่องมือคล่องสมอง... แต่ถ้าหากเหนือเมฆบอกว่า ทุกอย่างคืนสู่สามัญด้วยเรื่องอะไรยังไง ก็เกรงว่า จะมีหลายๆ คน ที่เรียนมาหรือที่เปิดสอนเรื่องปัจจัยทางเทคนิค จะหมั่นไล่เอาได้ หรือไม่พอใจเอาเลยก็มีนะ เพราะด้วยเรื่องทางเทคนิคนั้น ไม่ว่าจะอะไรยังไง จะใช้เทคนิคขั้นสูงมากน้อยแค่ไหน หรือเอาอะไรมาผสม แล้วปรับให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเองก็ตาม มันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกครับ จังหวะเข้าหรือเร็ว ช้อแพงไปขายถูกไป หรือ จะอะไรก็ตาม เราจะไปว่าใครไม่ได้หรอกครับ ของทุกอย่าง มันอาจจะถูกต้อง แต่ก็อาจจะไม่ใช่ของคนอีกคนหนึ่งก็ได้... แต่หากท่านนักเก็งกำไร หรือนักลงทุนที่เล่นเป็นรอบ ลองกลับไปดูที่เรื่องพื้นฐานๆ ดูบ้าง อย่างเช่น เรื่องของ แนวโน้มหรือ Trend Line และ Price Pattern อีกทั้งเรื่อง MA. ลองใช้ดูแบบที่เราๆ ท่านๆ เคยเริ่มต้นมานั้นแหละ ... จะรู้ว่า แทบจะไม่ต้องไปหาขั้นเทพเลยก็ได้ ยิ่งถ้าใครอด

ดูตามเกม... จริงๆ อย่างที่เคยกล่าวถึงเรื่อง ดูเกมกันหน้างาน ซึ่งน่าจะเริ่มเกมหน้างาน

มาตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันวาน แล้ววันนี้ ถ้าจะตาม ก็ยังอาจจะต้องดูหน้างานอีกด้วย แต่ถ้าจะเก็บ ก็ถือว่าได้

แนวรับ : ... 4.20-4.10 หรือ **เน้นไม่ต่ำกว่า 4.00** ไว้

เป้าหมาย : ... 4.40-4.50 และมองรอบกลาง ๆ ถึง 5.0

Price Chart...(CKP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CKP... จริงๆ แล้ว ตามภาพนี้ เราจะดูหรืออ่านตามรูปแบบของเทคนิคเบื้องต้น และเล่นตามหรือ Run Trend ไปตามสัญญาณ ไม่ว่าจะ เป็น TL หรือ Trend Line อีกทั้งยังมี Price Pattern เล็กๆ ให้เห็นด้วย แล้วดูที่รูปแบบสัญญาณของ MA. ก็ยังดูดี... เอาแค่ ๓ เรื่อง Basic หรือ เรื่องที่เริ่มต้นง่ายๆ แบบนี้นั้น ถ้าเข้าและออกได้ตามสัญญาณ ยังไงเสีย ก็เล่นให้รอดได้ง่ายๆ หรือจะว่าไปแล้วนั้น จะปรับไป “เล่นให้รวย” ก็ยังได้เสีย เพียงแต่ถ้าเข้าใจเรื่องกระบวนการวิเคราะห์ของ MA. แล้วใช้เครื่องมือ ที่อยู่ในข่ายหรือเนื้อหาเดียวกัน ก็คงยังเล่นให้รวยได้ไม่ยาก ลองๆ เอา BB. Band ในรายนารี มาใช้ดูสิครับ จะเล่นให้รวยได้อีกแบบหนึ่งเลยทีเดียว